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•  Chúng tôi sẽ giảm thuế tài sản cho công dân của Praha 11 
và ngăn chặn việc tăng giá thuê thành phố trong thời kỳ khủng 
hoảng. Việc nâng giá đắt đỏ đã đủ rồi!

•  Chúng tôi sẽ duy trì hoạt động của cấp cứu y tế và dược 
phẩm trong quận của chúng tôi. Sức khỏe là trên hết, vì vậy 
chúng tôi cũng sẽ lo mở rộng khoa cấp cứu bao gồm cả khoa 
nhi.

•  Chúng ta sẽ chấm dứt tình trạng bừa bãi trên đường phố.
Nam Thành phố sẽ không có những chiếc thùng đầy ắp, những 
bãi cỏ mọc um tùm hay cả những bến xe buýt bị vẽ bậy nó không 
thuộc Jižní Město. 

•  Chúng tôi sẽ tăng số lượng chỗ đậu xe cho cư dân địa 
phương, chẳng hạn bằng cách xây dựng các nhà để xe nhẹ. 
Khả năng đậu xe trong khoảng cách đi bộ từ nơi ở phải là một 
vấn đề tất nhiên!

•  Chúng tôi sẽ dừng việc xây dựng dày đặc khu Nam Thành 
phố với những công trình xây dựng vô nghĩa. Chúng tôi sẽ 
chiếu sáng cho các nhà phát triển và sẽ không cho phép họ thúc 
đẩy các dự án của họ với sự chịu đựng của các công dân.

•  Chúng tôi sẽ đảm bảo các dịch vụ chất lượng, giá cả phải 
chăng cho những người lớn tuổi của chúng tôi. Ngoài dịch 

vụ Taxi cao cấp, giờ đây họ sẽ có thể sử dụng bữa trưa nóng 
được trợ giá và các quầy thông tin. 

•  Chúng tôi sẽ sửa chữa vỉa hè, đường phố và các không 
gian công cộng khác. Chúng tôi không muốn có thêm bất kỳ 
thương tích nào do cầu thang đổ nát hoặc ổ gà!

•  Chúng tôi sẽ đóng mới những chiếc ghế dài bị thiếu và sửa 
chữa những chiếc ghế bị hư hỏng. Đồng thời, chúng tôi sẽ 
đảm bảo rằng những công dân không thích hợp không sử dụng 
chúng để nằm dài.

•  Các trường tiểu học và mẫu giáo Jihoměstské chủ yếu phải 
phục vụ trẻ em ở Praha 11. Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng có đủ 
chỗ học cho các em và các giáo viên sư phạm chất lượng. 

•  Chúng tôi sẽ bố trí sự giám sát của Cảnh sát Thành phố 
trong khu vực lân cận các trường học, ở những nơi kém 
ánh sáng và trong công viên hoặc sân chơi mà sau khi trời tối 
trở thành những trận đánh nhau ngoài trời. Người ta sẽ cảm thấy 
an toàn khi ở nhà.

•  Chúng tôi sẽ giúp cha mẹ vượt qua cơn khủng hoảng hiện 
tại. Chúng tôi sẽ giới thiệu tư vấn xã hội trực tiếp tại các trường 
học và mở rộng khả năng cung cấp bữa trưa miễn phí và các câu 
lạc bộ trợ cấp cho trẻ em.

11 ƯU TIÊN CỦA CAO TRÀO ANO 
ĐỐI VỚI PRAHA 11

Ondřej Prokop
ứng cử viên thị trưởng Ủy ban Praha 11



CÁC ỨNG CỬ VIÊN CỦA CAO TRÀO ANO VÀO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN PRAHA 11
BẦU CỬ CỘNG ĐỒNG NĂM 2022

50 năm, nhà kinh tế
Tôi đã làm việc với các con số cả đời và 
tôi đã quen với việc tiết kiệm tiền, vì vậy 
tôi không bận tâm đến việc đổ rác vào 
tòa thị chính của chúng tôi vì những điều 
ngu ngốc. Tôi sẽ làm sáng tỏ sự quản lý 
của học khu và đảm bảo rằng số tiền đó 
sẽ được chuyển đến những gì người dân 
thực sự cần.

2. Ông Ing. Martin Horák 

57 tuổi, huấn luyện viên thể thao trẻ
Thể thao là một cách tuyệt vời để bảo vệ 
trẻ em khỏi một số cạm bẫy - và đó là lý 
do tại sao nó nên có sẵn cho tất cả mọi 
người. Tôi sẽ thúc đẩy Praha 11 đóng 
góp cho các câu lạc bộ thể thao dành 
cho trẻ em mà cha mẹ thiếu kinh phí để 
trả giá đầy đủ.

6. Ông Petr Sýkora

47 tuổi, giám đốc sản phẩm
Tôi rất tiếc khi những người đã dành 
phần lớn cuộc đời ở đây phải chuyển ra 
khỏi Praha 11 do chi phí sinh hoạt tăng 
cao. Tôi sẽ đảm bảo rằng nhà ở giá cả 
phải chăng được tạo ra ở đây ngay cả 
cho những người không có khả năng trả 
giá thị trường.

7. Ông kỹ sư Ing. Petr Štefek

25 tuổi, huấn luyện viên bóng đá cho trẻ em
Thể thao đã mang lại cho tôi nhiều chấn 
thương, khi cần sự can thiệp nhanh 
chóng của bác sĩ. Tuy nhiên, các biến 
chứng sức khỏe không mong muốn có 
thể xảy ra ngay cả trong sự thoải mái 
của ngôi nhà của bạn, đó là lý do tại sao 
tôi sẽ đấu tranh để bảo vệ tình trạng 
khẩn cấp y tế của chúng tôi.

9. Bà Natalia Svitáková

37 tuổi, nhà phân tích dữ liệu
Tôi luôn thích số lượng cây xanh ở Jižní 
Město, nơi mà người bạn bốn chân của 
tôi cũng đánh giá cao. Tuy nhiên, do 
quá trình xây dựng phát triển, các mảng 
xanh đang bị giảm đi nhanh chóng ở 
nước ta - đã đến lúc phải nói đủ với 
những người thợ bê tông.

8. Ông Thạc sư Jan Dohnálek

48 tuổi, kỹ thuật viên viễn thông
Tôi đã sống ở Thành phố Nam hơn 40 
năm và tôi không muốn chỉ nhìn nó suy 
tàn. Là chủ tịch của SVJ, tôi đã quen 
với việc quan tâm đến môi trường xung 
quanh mình và tôi cũng có thể chăm sóc 
những chiếc ghế dài đổ nát, những thùng 
rác tràn và những vỉa hè bị hỏng của 
Praha 11.

5. Ông Radek Simon
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44 tuổi, giáo viên đặc biệt ở trường 
tiểu học
Tôi nói chuyện hàng ngày với các bậc 
cha mẹ, những người phải đối phó với 
sự tăng giá hiện nay. Praha 11 phải bắt 
đầu giúp đỡ họ, bằng cách đóng góp đồ 
dùng học tập và câu lạc bộ hoặc tư vấn 
miễn phí.

3. Bà Thạc sư Mgr. Blanka Hrudková

49 tuổi, trưởng bộ phận vận hành cơ 
sở hạ tầng vật lý
Bất chấp tất cả những lời hứa bầu cử, 
chúng tôi vẫn thiếu chỗ đậu xe ở Praha 
11. Tôi muốn khắc phục điều đó và đảm 
bảo rằng chúng ta không phải mất thời 
gian rảnh rỗi để tìm nơi đậu xe nữa.

4. Ông Tomáš Bříza

●  Giảm thuế tài sản cho công dân Praha 11.
●  Duy trì hoạt động của phòng cấp cứu y tế và cửa hàng dược ở Šustov.
●  Tăng số lượng chỗ đậu xe cho người dân địa phương.
●  Loại bỏ tình trạng lộn xộn bừa bãi trên đường phố, sửa chữa vỉa hè và 

các không gian công cộng khác.
●  Dừng việc xây dựng vô tri đang dày đặc các khu nhà ở 

Jižní Město - Nam Thành phố.
●  Dịch vụ chất lượng, giá cả phải chăng cho những 

người cao tuổi của chúng ta.
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Tôi đã sống ở Jižní Město (Nam thành phố) từ khi còn nhỏ. Tôi đã rời 
xa chính trị trong một thời gian dài, nhưng nhiều năm trước đây tôi bắt 
đầu khó chịu khi quận của chúng tôi được gọi là “Palermo của thành 
phố phía Nam” vì các giao dịch của tòa thị chính. Tôi không phải là loại 
người chỉ phàn nàn về một cốc bia, vì vậy cuối cùng tôi quyết định làm 
điều gì đó về nó. Tôi trở thành ủy viên hội đồng của Praha 11 và bắt đầu 
làm việc để đảm bảo rằng nơi tôi đang ở không còn nằm ngoài sự quan 
tâm của các chính trị gia.

Tôi đã cố gắng hoàn thành việc mở rộng Trường Chodov cũ, mà các 
ủy viên hội đồng trước đó đã nhiều lần trì hoãn, bắt đầu sửa chữa khu 
vực dành cho người đi bộ Háje, xây dựng lại cầu đi bộ đến Trung tâm 
Chodov hoặc bắt đầu xây dựng lại nhà trọ Sandra cũ, nơi có nhà ở giá 
cả phải chăng. được tạo ra cho các công dân của Jižní Město. Thật 
không may, việc chăm chỉ không có tác dụng chính trị, nên cuối cùng tôi 
cũng bị tai qua nạn khỏi - các “đồng nghiệp” của tôi đã đuổi tôi ra khỏi 
hội đồng. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi muốn hoàn thành những gì 
tôi đã bắt đầu và đảm bảo rằng phần còn lại của Praha sẽ ngừng chế 
giễu Jižní Město.

Chúng tôi xứng đáng được sửa chữa những con đường, những trường 
học hiện đại, dịch vụ chăm sóc y tế chất lượng hay bãi đậu xe thuận tiện 
chẳng kém gì những công dân khác của Praha. Tôi sẽ chăm sóc nó. 
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